

Số: 55/TB-UBND

Đắk Wil, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

“Về việc giải quyết ý kiến phản ánh của công dân”

Kính gửi: Ban tiếp công dân huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Ngày 09/4/2019 UBND xã nhận được phiếu chuyển đơn số 26/PCĐ-BTCD, ngày 05/4/2019 của Ban tiếp công dân huyện Cư Jút về nội dung kiến nghị của các hộ dân thôn 9, xã Đắk Wil đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời việc ông Đinh Công Hoạch thường xuyên xả nước bắt cá tại lòng hồ tiểu khu 839, khiến hồ cạn nước, các hộ dân không có nước tưới cây ảnh hưởng đến việc trồng trọt sản xuất của các hộ dân.

Ngày 12/4/2019, UBND xã đã tổ chức buổi làm việc với 08 hộ dân tại UBND xã Đắk Wil, có sự tham gia của Cty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông Chi nhánh huyện Cư Jút, ông Đinh Công Hoạch người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện 08 hộ dân, đại diện các ban ngành và các bộ phận chuyên môn của xã.

Sau khi xem xét nội dung đơn phản ánh và ý kiến phản ánh trực tiếp của các hộ dân tại buổi làm việc đại diện Cty khai thác CTTL đã phân tích, giải thích, làm rõ nội dung phản ánh của công dân, các ý kiến thắc mắc của công dân đều được giải đáp đầy đủ.

Thông qua buổi làm việc, căn cứ các tài liệu thu thập được và biên bản làm việc ngày 06/4/2019 tại công trình thủy lợi tiểu khu 839, xã Đắk Wil. UBND xã kết luận và trả lời ý kiến phản ánh của các hộ dân như sau:

- Hiện nay mực nước hồ CTTL 839 đã xuống đến mực nước chết nhưng còn có khả năng cung cấp được khoảng 01 đợt nước tưới cho vùng hạ lưu đến hết mùa khô.

- Qua so sánh số liệu quan trắc mực nước hồ chứa từ năm 2016, năm 2017, năm 2018 đến năm 2019. Tại thời điểm 28/12/2018 lượng nước trong lòng hồ chỉ đạt khoảng 75% dung tích thiết kế (các năm trước dung tích nước trong hồ là 100% dung tích thiết kế). Nguyên nhân do mùa mưa năm 2018 lượng mưa thấp, mùa mưa kết thúc sớm. Tại thời điểm ngày 04/4/2019, lượng nước trong hồ chứa còn khoảng 5,0% dung tích thiết kế, thấp hơn nhiều so với năm trước.

- Qua kiểm tra tại hiện trường và số liệu quan trắc mực nước hàng năm lưu trữ tại chi nhánh huyện Cư Jút, nguyên nhân lượng nước trong hồ chứa CTTL 839 tại thời điểm hiện tại thấp hơn so với năm trước là do lượng mưa năm 2018 thấp và kết thúc sớm hơn nhiều so với trung bình nhiều năm trước. Không phải do ông Đinh Công Hoạch mở nước để đánh bắt cá như người dân phản ánh.

Đồng thời UBND xã đề nghị Chi nhánh huyện Cư Jút, Cty TNHH khai thác CTTL tỉnh Đắk Nông Thông báo công khai, thời gian điều tiết nước, mức độ điều tiết nước để người dân nắm được và sử dụng nước phục vụ tưới tiêu cho nhân dân.

Đề nghị Chi nhánh huyện Cư Jút, Cty TNHH khai thác CTTL tỉnh Đắk Nông thường xuyên, kiểm tra hướng dẫn người dân khơi thông rãnh dẫn nước từ lòng hồ vào khu vực đặt máy bơm tưới nước chống hạn, không được để người dân tự ý đưa máy vào mức rãnh nước trong lòng hồ làm thay đổi hiện trạng ban đầu của lòng hồ.

Đề nghị Chi nhánh huyện Cư Jút, Cty TNHH khai thác CTTL tỉnh Đắk Nông chủ động lựa chọn nhân sự, thay thế bổ sung để làm công tác điều tiết nước, xả nước theo đúng quy định.

Đề nghị các hộ dân được hưởng lợi từ hồ nước 839 hết sức chia sẻ cùng nhau tìm kiếm giải pháp chống hạn, tiết kiệm nước.

Nghiêm cấm các hộ dân làm phát sinh mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại khu vực xung quanh lòng hồ, nếu có những vấn đề phức tạp phát sinh thì báo cáo về UBND xã để kịp thời giải quyết.

Kết thúc buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến giải thích, trả lời của đại diện Cty TNHH khai thác CTTL tỉnh Đắk Nông, các bộ phận chuyên môn có liên quan và ý kiến kết luận của chủ trì các hộ dân đều đồng ý với cách giải quyết trên.

Trên đây là thông báo kết quả giải quyết đơn đề nghị của các hộ dân thôn 9 xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông theo phiếu chuyển đơn số 26/PCĐ-BTCD, ngày 05/4/2019 của Ban tiếp công dân huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các hộ dân thôn 9;
- Lưu: VT, HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

**KT / CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Lâm